

คำประกาศเกียรติคุณ  
ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ  
ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๔  
นายประเสริฐ งามพันธ์  
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

นายประเสริฐ งามพันธ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๑๓ ที่จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม โดยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ สำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

นายประเสริฐ งามพันธ์ เริ่มเป็นข้าราชการครั้งแรกครูตรี ระดับ ๒ โรงเรียนวัดหนองจิก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ และได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นตามลำดับจนกระทั่งปี ๒๕๒๕ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ระดับ ๕ ต่อมาได้สอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด (ผช.ผอ.ปจ.) ได้ลำดับที่ ๑ ของรุ่น จึงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด ในโอกาสต่อมาอีกหลายจังหวัด อาทิ ลพบุรี นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ และตำแหน่งผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๒ ต่อมาจึงดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ระดับ ๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ และรักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู (กค.) ในปัจจุบัน

นายประเสริฐ งามพันธ์ เป็นศิษย์เก่าที่นำความภาคภูมิใจให้แก่สถาบันนอกจากเป็นผู้มีความมุ่งมั่น ในการเรียนรู้แล้ว ยังเป็นผู้มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นผลดีต่อทางราชการอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาที่รับราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ พร้อมกับการศึกษาหาความรู้เพิ่มพูนคุณวุฒิและศักยภาพของตนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านการศึกษาต่อ การอบรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายงานวิชาการศึกษาของประเทศไทย

จากผลงานทางวิชาการ การบริหาร การจัดการศึกษา ส่งผลให้นายประเสริฐ งามพันธุ์ เป็นผู้ริเริ่มโครงการใหม่ ๆ ที่ยังประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติหลายโครงการ อาทิ ริเริ่มโครงการกระตักน้ำเพื่อคุณหนูโครงการ ๕ นาทีทอง ๒๐๐ วัน เพื่อส่งเสริมเด็กคิดวันละ ๕ นาที โครงการรองเท้าเพื่อคุณหนู โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยจัดมหกรรมดนตรี ไทยระดับประถมศึกษา โครงการก่อตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นตัวอย่างในเขตการศึกษา ๗ จังหวัดนครสวรรค์เป็นแห่งแรกและโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนการศึกษาให้เด็กไทย อีกเป็นจำนวนมากนับเป็นผู้มีบทบาทอันสำคัญยิ่งต่อวงการการศึกษาไทย

ด้วยความรู้ความสามารถ ประกอบกับบทบาทอันโดดเด่นในการสร้างคุณงามความดี แก่สังคมและประเทศชาติดังกล่าวแล้ว สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรยกย่องให้นายประเสริฐ งามพันธุ์ เป็นผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประภาศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นเกียรติยศแก่ตนเอง และวงศ์ตระกูลสืบไป